

Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, chung sức trẻ xây dựng quê hương Thái Bình giàu mạnh, văn minh

NGUYỄN MINH HỒNG
Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn,
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình

Với phương châm "hướng về cơ sở", "ở đâu có thanh niên ở đó có tổ chức hội", nhiệm kỳ 2014 - 2019, hội liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam các cấp tỉnh Thái Bình thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo, phát triển thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp lực lượng thanh niên vào tổ chức hội, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Kết quả nổi bật là công tác xây dựng tổ chức hội, đoàn kết tập hợp thanh niên được chú trọng với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình được cơ cấu tổ chức từ cấp tỉnh đến 8 huyện, thành phố và 286 đơn vị cấp xã. Toàn tỉnh có 1.936 chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên với 96.954 hội viên; trong nhiệm kỳ qua toàn tỉnh đã thành lập mới được 112 hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm và 12 tổ chức hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Các hoạt động mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng đa dạng, phong phú phù hợp với nhiều đối tượng thanh niên, đặc biệt là các đối tượng thanh niên đặc thù; cổ vũ động viên mọi tầng lớp thanh niên phát huy được sức trẻ, trí tuệ, tài năng, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Thái Bình văn minh, giàu đẹp. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, hội LHTN Việt Nam các cấp đã phát triển 12.137 hội viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên có mặt tại địa phương đạt 67%.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền và tổ chức hội cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của các cấp,



Anh Nguyễn Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh tặng quà các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

các ngành, các lực lượng xã hội, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình đánh dấu và khẳng định sự phát triển lớn mạnh không ngừng. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, đưa phong trào đến với thanh niên, các cấp bộ hội trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm gắn với phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" thông qua các cuộc vận động: thanh niên thi đua rèn luyện; thi đua cống hiến; xung phong bảo vệ Tổ quốc; thanh niên sống có trách nhiệm; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc; tham gia xây dựng các tổ chức của thanh niên; qua đó khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên vì sự phát triển của cộng đồng.

Trong công tác vận động thanh niên thi đua rèn luyện, các cấp bộ hội trong toàn tỉnh xác định đẩy mạnh hợp tác tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm thông qua tổ chức các hoạt động, hội thi, diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề "Theo dấu chân Bác", "Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn", "Tuổi trẻ

Thái Bình nhớ lời di chúc theo chân Bác"... tạo thành đợt sinh hoạt chính trị mang lại hiệu quả thiết thực, sâu lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên thanh niên. Toàn tỉnh có 2.542 thanh niên đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương.

Trong công tác vận động thanh niên thi đua cống hiến với các hoạt động "Thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường, thanh niên xung kích chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc; tham gia xây dựng các tổ chức của thanh niên; qua đó khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên vì sự phát triển của cộng đồng.

Trong công tác vận động thanh niên thi đua rèn luyện, các cấp bộ hội trong toàn tỉnh xác định đẩy mạnh hợp tác tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm thông qua tổ chức các hoạt động, hội thi, diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề "Theo dấu chân Bác", "Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn", "Tuổi trẻ

bèo bồng, khơi thông dòng chảy; trồng trên 257.370 cây xanh các loại, xây dựng 255 bể rác đặt tại các xứ đồng và trao tặng 95 thùng đựng rác công cộng; phát 2.367 túi thân thiện môi trường... Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ hội đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (đã có 16.450 tân binh lên đường nhập ngũ), phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 7.428 tân binh; phối hợp tư vấn hướng nghiệp cho 2.536 lượt hội viên, thanh niên, bộ đội xuất ngũ; giới thiệu việc làm cho 513 bộ đội xuất ngũ.

Trong công tác vận động thanh niên sống có trách nhiệm thông qua thực hiện hiệu quả phong trào "Thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng", toàn tỉnh đã có 8 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp huyện, 92 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp xã; phối hợp tổ chức 34 lớp chuyển giao khoa học công nghệ cho 1.460 thanh niên; tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho 313.270 đoàn viên thanh niên khởi nghiệp THPT; tuyên dương 212 doanh nghiệp trẻ, gương thanh niên phát triển kinh tế. Phối hợp hỗ trợ sinh kế

cho 30 thanh niên khuyết tật trị giá 150 triệu đồng; tổ chức trao giải cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I năm 2018"; tổ chức chương trình "Kết nối doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo thời đại công nghiệp 4.0"... Phong trào "Tuổi trẻ Thái Bình xây dựng nông thôn mới" trọng tâm là các hoạt động tham gia xây dựng, sửa chữa, cải tạo hạ tầng nông thôn; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp kinh tế, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường; tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn... Mô hình "Thấp sáng đường quê" là mô hình nổi bật được các cấp bộ hội tích cực triển khai. Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã phát hành trên 80.000 tờ rơi tuyên truyền về nông thôn mới; tổ chức 1.467 cuộc tọa đàm, hội thảo, tập huấn; 315 hội thi, giao lưu cho 84.760 hội viên, thanh niên; huy động ngày công san lấp, cứng hóa 130,6km đường giao thông nông thôn; tặng 42 công trình nước sạch; tu sửa và làm mới 320 công trình sân chơi cho thanh niên; lắp đặt 195km đường dây điện, 4.215 thiết bị chiếu sáng, 27 cột đèn chiếu sáng.

Từ các chương trình, phong trào, các cuộc vận động của hội đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương. Thông qua đó đã tạo môi trường xã hội sống động cho thanh niên rèn luyện và trưởng thành, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện đã trở nên thân thuộc, có sức lan tỏa sâu đậm trong lòng nhân dân, tổ thêm niềm tự hào của thanh niên Việt Nam. Nét nổi bật là thông qua các phong trào, các chương trình, các cuộc vận động của hội đã minh chứng được sức sống có ý nghĩa rất lớn trong việc giáo dục đạo đức, lối sống,

nếp sống văn minh, nâng cao ý thức công dân, chấp hành pháp luật trong thanh niên, khẳng định được sức trẻ, sức khỏe và lòng nhiệt huyết của thanh niên trong thời kỳ mới.

Nhận thức sâu sắc quan điểm, tầm lo quan tâm đối với thanh niên, các cấp bộ hội LHTN trong tỉnh luôn có những hình thức tập hợp thanh niên đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức để thực sự là cánh tay nối dài của Đoàn quy tụ mọi đối tượng thanh niên có vị trí trong tổ chức hội. Với phương châm "Đoàn mạnh, hội rộng" thường xuyên chú trọng công tác củng cố, kiện toàn tổ chức hội, đẩy mạnh tập hợp đoàn kết thanh niên vào các chi hội, các mô hình tổ, đội, nhóm, theo các lĩnh vực, ngành nghề đã góp phần tích cực cổ vũ, động viên và tạo điều kiện cho thanh niên xung kích đi đầu áp dụng khoa học, kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Khẳng định sức sống của hội đã không ngừng mở rộng đến các đối tượng thanh niên, thực sự trở thành người bạn đồng hành, thân thiết, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, tạo môi trường, điều kiện cho thanh niên thi đua học tập, phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, đóng góp tài năng sức trẻ vì sự phát triển của quê hương và tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

Với tinh thần "Thanh niên Thái Bình yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển"; Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là ngày hội lớn của thanh niên, là nơi để thanh niên bàn bạc và quyết định những nội dung và định hướng cho nhiệm kỳ tới với quyết tâm xây dựng quê hương Thái Bình yêu nước, có hoài bão, lý tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, ý thức kỷ luật cao, lối sống văn minh, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; có chuyên môn sâu, tay nghề giỏi, khả năng thích ứng nhanh, hiểu biết về lịch sử, văn hóa, truyền thống; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, khởi nghiệp, lập nghiệp; có sức khỏe, tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm, tự tin hội nhập quốc tế... mang sức trẻ góp phần xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh giàu mạnh về mọi mặt như Bác kính yêu đã căn dặn.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, Chủ tịch Hội LHTN huyện Quỳnh Phụ



Với phương châm "Mỗi cơ sở hội một công trình, phần việc; mỗi hội viên, thanh niên một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới", "Tình nguyện tại chỗ, hiệu quả thiết thực, an toàn", các cơ sở hội LHTN trong huyện đã đảm nhận hơn 450 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, thanh niên tham gia đóng góp ngày công lao động san lấp sân vận động thôn, xã; bê tông hóa đường giao thông nông thôn, đào đắp bờ vùng, bờ thửa, khơi thông dòng chảy... với tổng giá trị đóng góp khoảng 535 triệu đồng. Toàn huyện đã tổ chức được 386 buổi vệ sinh môi trường, trồng 78 hàng cây thanh niên; phối hợp tu sửa 45 nhà văn hóa thôn, sân chơi thiếu nhi; hoàn thành 25 hàng cây, đường hoa thanh niên... Các hoạt động an sinh xã hội cũng được các cấp hội triển khai có hiệu quả với 22 đợt khám bệnh, cấp thuốc cho 1.852 người, tổ chức 6 đợt hiến máu tình nguyện thu được 915 đơn vị máu. Bên cạnh đó, thanh niên Quỳnh Phụ còn tích cực phát triển kinh tế, tham gia các câu lạc bộ thanh niên tham gia phát triển kinh tế, các hoạt động trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp. Toàn huyện có hơn 250 mô hình trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh do thanh niên làm chủ, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 4.100 lao động địa phương...

Anh Tô Đình Khánh, Chủ tịch Hội LHTN xã Tây Ninh, huyện Tiên Hải



Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội đã thu hút được đông đảo hội viên và các tầng lớp thanh niên trong xã tham gia. Tiêu biểu như chương trình rửa xe gây quỹ từ thiện giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chương trình làm đồ chơi bằng lớp học ở tổ, các hoạt động tặng cho Trẻ em Mầm non xã; chương trình "Đồng âm cho trẻ em vùng Cao năm 2018" tại tỉnh Tuyên Quang; lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh và người đi làm có nhu cầu... Bên cạnh đó, các hoạt động bảo vệ môi trường cũng được hội tổ chức có hiệu quả với 25 đợt vệ sinh môi trường, có 800 lượt hội viên, thanh niên, trồng và chăm sóc tuyến đường hoa tại một số thôn với chiều dài gần 3km... Tôi mong rằng, tại Đại hội này các đại biểu tập trung thảo luận tìm các giải pháp nâng cao việc tập hợp, đoàn kết, điều phối và hỗ trợ hoạt động tình nguyện của các cơ sở hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên tự lập; nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm đúng đối tượng, địa chỉ cần giúp đỡ.

Chị Tô Thị Phương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh



Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh là tổ chức thành viên của Hội LHTN tỉnh Thái Bình. 5 năm qua, Câu lạc bộ đã phối hợp tặng 60 xe lăn cho hội viên, phối hợp tổ chức thăm, khám bệnh, cấp thuốc cho 720 lượt hội viên, hỗ trợ sinh kế cho 50 hội viên, tổ chức 7 lớp tập huấn kỹ năng, nghề nghiệp cho 520 lượt hội viên... Đồng hành, hỗ trợ, động viên, khuyến khích chúng tôi luôn có Hội LHTN tỉnh. Chúng tôi mong rằng trong nhiệm kỳ tới Hội tiếp tục quan tâm hơn tới thanh niên yếu thế nói chung, thanh niên khuyết tật nói riêng; phối hợp với các cơ quan và tổ chức có liên quan triển khai hỗ trợ sinh kế cho thanh niên khuyết tật. Bên cạnh đó, Hội LHTN tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ quan tâm, tạo cơ hội việc làm phù hợp để thanh niên khuyết tật được khẳng định mình và đóng góp công sức của mình trong phát triển kinh tế; tổ chức các chương trình nâng cao kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khuyết tật; động viên, khuyến khích thanh niên khuyết tật nỗ lực, chủ động, tự tin hòa nhập xã hội, vươn lên trong cuộc sống...

Anh Đặng Ngọc Doanh, thôn Năng An, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư



Tôi tin tưởng Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ thành công tốt đẹp. Tôi mong các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, đề ra những chương trình, giải pháp thiết thực để đồng hành, hỗ trợ thanh niên nông thôn trong sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp, nhất là vốn để phát triển kinh tế, thị trường tiêu thụ, nâng lực quản lý. Đại hội cũng chú trọng bàn các giải pháp để đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên trên địa bàn dân cư, trong các khu công nghiệp, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; thiết kế các nội dung, giải pháp đồng hành phù hợp; trong đó tập trung vào nhóm thanh niên tài năng, thanh niên còn nhiều khó khăn, thanh niên yếu thế cơ hội phát triển...

PHƯƠNG ANH

Giàu nghị lực, nỗ lực, tận dụng thời cơ và mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm, nhiều thanh niên Thái Bình đã thành công trong lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng ngay trên quê hương. Mặc dù trải qua hơn 10 lần phẫu thuật, mất 80% sức khỏe nhưng giờ đây anh Nguyễn Văn Tường, thanh niên học giáo Khuốc, thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu (Đông Hưng) đã trở thành triệu phú nhờ trồng nấm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Anh Tường cho biết, năm 2008, được chị gái gợi ý, anh ngưng nấu ý tưởng làm giàu bằng nấm, muốn biến nấm thành một loại rau sạch được bày bán thông dụng trên thị trường. Nghĩ là làm, anh lên Học viện Nông nghiệp đăng ký khóa học ngắn ngày về kỹ thuật trồng, chế biến nấm và đi học tập kinh nghiệm từ các mô hình trồng nấm hiệu quả ở các tỉnh, thành phố. Đầu năm 2009, anh Tường quyết định tận dụng hơn 200m² đất xây dựng lan trại đưa nấm về trồng. Anh chủ yếu thu gom nguồn rơm, rạ, mùn của sản có tại địa phương về ủ trồng nấm và do chưa có nhiều kinh nghiệm nên cứ làm 1.000 bịch nấm thì khoảng 500 bịch cho thu hoạch, còn lại bị hỏng. Tuy vậy, anh Tường vẫn quyết theo đuổi trồng nấm đến cùng. Năm 2012, anh thấy nhu cầu tiêu thụ nấm của thị trường ngày

Thi đua lập thân, lập nghiệp

càng lớn, anh Tường vay mượn thêm 300 triệu đồng từ ngân hàng, người thân, bạn bè để đầu tư xây dựng trang trại, mua sắm lò hấp, lò sấy khử trùng để phục vụ cho quá trình sản xuất với quy mô lớn. Nhờ tích cực áp dụng những kiến thức khoa học kỹ thuật vào trồng nấm, các loại nấm trong trang trại của anh Tường luôn phát triển tốt, lứa này gởi lứa kia, nấm hầu hết đến được tiêu thụ hết ngay tới đời. Sau 10 năm gắn bó với nghề trồng nấm, đến nay anh Tường duy trì 2 vạn bịch nấm các loại: nấm sò, nấm mỡ, nấm rơm. Gia đình anh thu hoạch nấm từ tháng 8 năm trước đến tháng 3 năm sau. Năm được chăm sóc khoa học

nên cho năng suất cao, có bịch nấm cho gần 1kg nấm trong 1 lần thu hoạch. Sau khi trừ chi phí, anh thu lãi khoảng 200 triệu đồng/năm. Mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, với việc sử dụng loại Enzim được chế biến từ tằm, mô hình nuôi tằm "không kháng sinh" của chị Nguyễn Thị Thủy, thôn Hợp Phố, xã Nam Phú (Tiền Hải) đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chị Thủy cho biết, với định chi Thủy có 3,5ha ao nuôi tằm thể chân trắng, 1 máy xúc phục vụ xây dựng, 7 con bò, hơn 800 con gà, vịt lấy thịt. Sau khi trừ các khoản chi phí, chị Thủy thu lãi hơn 700 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho hơn 10 lao động mùa vụ, 3 lao động thường xuyên với mức thu nhập từ 3,5 - 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Cũng lập nghiệp tại quê hương, anh Vũ Công Long, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp huyện Quỳnh Phụ chọn nước uống tinh khiết đóng chai cung cấp cho các trường học, công ty, xí nghiệp làm hướng đi của mình. Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội, năm 2011, anh Long trở về quê hương khởi nghiệp. Anh lựa chọn về các lập nghiệp vừa để làm



Anh Nguyễn Văn Tường, xã Phong Châu (Đông Hưng) trở thành triệu phú từ trồng nấm.

giàu cho bản thân vừa để tạo cơ hội việc làm cho các thanh niên tại địa phương. Do chưa có kinh nghiệm nên ban đầu anh Long cũng gặp không ít thất bại. Sau những lần vấp ngã, anh rút ra bài học và lấy đó làm động lực để phấn đấu. Năm 2015, công ty anh Long nhập về dây chuyền sản xuất đá viên công nghiệp đầu tiên của huyện Quỳnh Phụ với công suất 10 tấn/ngày. Sau gần 9 năm đi vào hoạt động, đến nay công ty của anh Long đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài huyện bằng chất lượng sản phẩm và mẫu mã phù hợp. Doanh thu mỗi năm của công ty đạt khoảng 3 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 14 lao động, việc làm thời vụ cho 5 lao động với thu nhập từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Anh Tường, chị Thủy, anh Long chỉ là 3 trong hàng nghìn thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thành công tại quê hương mình. Các anh, các chị cũng là những người tích cực tham gia các hoạt động của đoàn, hội, sẵn sàng chia sẻ với những bạn trẻ gặp khó khăn trong khởi nghiệp. Với các anh, các chị, tổ chức đoàn, hội là cầu nối khởi nghiệp của thanh niên. Không chỉ trang bị kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên, tổ chức đoàn, hội còn phối hợp với